



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
22 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, สยามกีฬา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, มติชน, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, mcot, js100)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เป็นเด็กชายอายุ 6 ขวบ กลับมาจากแอฟริกาใต้พร้อมมารดา ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ได้นำส่งรักษาในรพ.ทันที สำหรับมารดาไม่พบเชื้อ และยังคงต้องกักตัว 14 วัน เพื่อตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11-13 เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ที่เข้ารับการกักตัวปลอดภัย และไม่นำเชื้อไปแพร่สู่คนในครอบครัวหรือชุมชน สะท้อนให้เห็นว่า การติดเชื้อในเด็กอาจไม่มีการแสดงอาการ เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อในครอบครัว คนในครอบครัวควรเลี่ยงการแสดงความรักด้วยการกอด จูบ ถ้าในครอบครัวมีผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว กลุ่มนี้หากป่วยจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ทุกประเทศและประชาชนทุกคนระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่อง จากรายงานในหลายประเทศที่มีการกลับมาระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, บ้านเมือง, thailandplus, mcot

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. เป็นประธานประชุมบอร์ด สสส. และกล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงาน ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการทำงานของ สสส. นอกจากร่วมกับ สร. สื่อสารณรงค์สร้างความตระหนักในช่วงแรกแล้ว ยังสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 55 โครงการ

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแอฟซิปค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-ศบค. เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก ว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ผู้ป่วยสะสม 3,148 คน หายป่วยแล้ว 3,018 คน, ยังรักษาตัวอยู่ที่รพ. 72 คน เสียชีวิตเท่าเดิม 58 คน นับเป็น 27 วันติดต่อกันที่ไทยไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศ สำหรับผู้ป่วยรายใหม่เป็นเด็กชายวัย 6 ขวบ เดินทางมาจากประเทศแอฟริกาใต้พร้อมกับแม่ ถึงไทยเมื่อ 15 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากนั้นเข้ากักกันตัวในศูนย์กักกันของรัฐที่ จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้อในวันที่ 19 มิ.ย. ผลตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่วนมารดาตรวจไม่พบเชื้อ

-นายภาฯ แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ นายพงษ์ศักดิ์ คัดคำ ที่เสียชีวิตระหว่างเข้าพักรักษาตัวที่โรงแรมบางกอกเซ็นเตอร์ กทม. ขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัว โดยนายพงษ์ศักดิ์กลับจากญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. คัดครองเบื้องต้นพบว่าเป็นโรคหัวใจ มีอาการรับประทานเพียงพอ 14 วัน แจ้งว่าจะไปรักษาต่อที่จ.นครราชสีมา ผลตรวจเชื้อครั้งที่สองไม่พบเชื้อ คาดว่าหัวใจล้มเหลว อยู่ระหว่างรอผลพิสูจน์จากรพ.ตำรวจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เดลินิวส์

-ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผยว่า นโยบาย Travel Bubble อาจใช้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวได้ แต่กับวงการกีฬาไม่น่าจะตอบโจทย์มากนัก กกท.เตรียมวางแผนมาตรการอื่น ๆ ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมและมีปลอดภัยแล้ว โดยจะออกเป็นกฎและคู่มือปฏิบัติที่ชัดเจนอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรค โควิด - 19 ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน้ากอกอนามัยของรพ.สิงห์บุรี ที่ได้รับการจัดสรรจากสร. ภาพรวมการบริหารจัดการเพียงพอต่อความต้องการในจังหวัด ได้เสนอแนะให้สสจ.เตรียมแผนการสำรองหน้ากอกอนามัยทางการแพทย์เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน หากเกิดการแพร่ระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์)

-คกก.โรคติดต่อ จ.ภูเก็ต รายงานว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องครบ 28 วันแล้ว ส่งผลให้ จ.ภูเก็ตเข้าสู่พื้นที่สีเขียว หรือระยะปลอดภัยจากโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ค้ายมวยบัญชาเมฆ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เตรียมเปิดให้บริการแพนมวยชาวไทยและชาวต่างชาติในวันที่ 23 มิ.ย. ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างรัดกุม เช่น แยกซ้อมเดี่ยว เตะกระสอบทราย และแยกเทรนเนอร์ส่วนตัว โดยยังไม่สามารถลงนามหรือเข้าสู่ซ้อมได้ นอกจากนี้ ทุกคนที่เข้าใช้บริการจะต้องผ่านการวัดอุณหภูมิก่อนทุกครั้ง

ประเด็นผลกระทบ

1. มาตรการผ่อนคลายนพท 5

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, sanook, thaiquote, mcot, newtv, bangkokbiznews)

-พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานคณะทำงานกลั่นกรองกิจการและกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ร่วมประชุมหารือกับตัวแทน ผู้ประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง และกล่าวว่า การผ่อนปรนจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและการพิจารณาร่วมกับมาตรการด้านสาธารณสุขเป็นสำคัญ โดยจะเสนอมาตรการคลายล็อกระยะ 5 รวมถึงการอนุญาตให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง สามารถเปิดบริการได้ ต่อที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 26 มิ.ย.นี้

2.ข้อเสนอแนะป้องกันโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์, แนวหน้า, workpointnews, thebangkokinsight

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า ไทยมีผู้ป่วยสะสม 3,148 คน หลายประเทศชื่นชมการจัดการของรัฐบาล ส่วนหนึ่งต้องชมทีมภาคสนามทุกพื้นที่ที่ทำงานกันอย่างต่อเนื่องและเต็มที่ อีกส่วนหนึ่ง คือ นายกฯ และ ศบค. ที่เป็นกลไกกลางในการควบคุมจัดการ กลั่นกรองนโยบายและมาตรการต่างๆ เราประสบวิกฤติศรัทธาและวิกฤติโรคระบาดรุนแรงระลอกแรก เพราะมีการตัดสินใจหลายเรื่องที่ขาดการถ่วงดุลอำนาจ และไม่มีการปรึกษาหารือทุกหน่วยงานมาทำงานอย่างพร้อมเพรียงกัน และบางเรื่องเป็นบทเรียนต้องนำมาป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นการแข่งรถในยามที่มีโรคระบาด หวัตรรรมดา หน้ากากกล่องหมวก รวมถึงการเสนอนโยบาย travel bubble ซึ่งหากตนเป็นผู้บริหารประเทศ จะนำบทเรียนมาปรับกลไกการทำงานของแต่ละหน่วยงาน และปรับคนตัดสินใจเชิงนโยบายให้ถูกที่ถูกทาง

-กรณีการเปิดผับ บาร์ ปิ้งจี้เสี่ยงหลักที่จะทำให้การระบาด คือ การใกล้ชิด แคร่ของกินของใช้ สัมผัสจับต้องคนหรือสิ่งของที่มีเชื้อแล้วนำเข้าสูร่างกาย และระหว่างใช้สุขา มีการอาเจียนหรืออื่นๆ ส่วนปัจจัยเสริมที่จะทำให้ใกล้ชิดสัมผัสกันขาดสติ คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาเสพติด และสิ่งแวดล้อมรอบตัว ความเสี่ยงที่พอจะจัดการลดได้ คือ 1.ทำความสะอาดเครื่องใช้ อุปกรณ์ สถานที่ และสุขาให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2.คัดกรองคน ทั้งคนทำงานและคนมาใช้บริการ ใช้ระบบบันทึกรายละเอียดบุคคล 3.จำกัดจำนวนคนในพื้นที่ 4.รักษาระยะห่างระหว่างวงดนตรี/นักดนตรี/นักแสดง กับลูกค้า และงดการจับมือ 5.วงดนตรี นักดนตรี นักแสดง ใส่เฟซชิลด์ 6.เสียงเพลงที่มีเนื้อหาปลุกเร้าอารมณ์ทางเพศ หรือนั่นความรุนแรงและกระตุ้นให้เกิดการตะโกน 7.เน้นนโยบายไม่แคร์ของกินของใช้ 8.เจ้าของกิจการควรจัดการตามที่ระบุไว้อย่างเต็มที่ สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมและสำคัญมากคือ ส่งคนทำงานทุกคนไปตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ทุก 1-2 สัปดาห์ ที่รพ.ใกล้บ้าน

3.วัคซีนป้องกันโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, mcot, xinhuaathai

-สถาบันชีวการแพทย์ ในสถาบันแพทยศาสตร์จีน เผยว่า นักวิจัยของจีนได้เริ่มการทดลองวัคซีนรักษาโรคโควิด 19 กับมนุษย์ในระยะที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นหนึ่งในวัคซีน 6 สูตรที่นักวิทยาศาสตร์จีนกำลังพัฒนาและทดสอบกับมนุษย์ การทดสอบระยะที่ 2 นี้ จะกำหนดปริมาณวัคซีนที่ใช้ฉีดและประเมินว่าทำให้คนปกติสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นในร่างกายอย่างปลอดภัยหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-นายไพศาล พิษมงคล อธิบดีกรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กที่ว่า ไทยจะเป็นประเทศกลุ่มแรกร่วมกับประเทศในแอฟริกาที่จะได้รับวัคซีน covid จากจีน หลังจากจีนผลิตส่งออกไปแล้ว คาดว่าน่าจะประมาณไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ สัมผัสวัคซีนฝั่งชีพของฝรั่งได้เลย

4.ประชาชนท่องเที่ยวหาดบางแสนจำนวนมาก

สื่อที่นำเสนอ : thaiquote

-นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โพสต์ข้อความ กรณีมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหาดบางแสนจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่น ขอแจ้งปิดถนนบางแสนสาย 1 ชั่วคราว จนท.ตำรวจ จะประเมินสถานการณ์และพิจารณาเปิด-ปิดถนนตามความเหมาะสม

ด้านเพจเฟซบุ๊ก “ชอบจัง บางแสน” โพสต์ภาพบรรยากาศประชาชนนั่งดื่มกินบริเวณชายหาดวอนนภา ติดกับหาดบางแสน ระบุว่า ในส่วนของหาดวอนนภา วันจันทร์น่าจะจะมีประกาศออกมาเพิ่มเติม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์(สยามรัฐ, 77 kaoded)

-จากที่มีการร้องเรียนว่า บริเวณตลาดทิทาวร์ ภายในซอยบัวขาว มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยจับกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ทิ้งระยะห่างกันเป็นจำนวนมาก บางรายไม่สวมหน้ากากอนามัย ผกก.สภ.เมืองพัทยา สั่งกำชับจนท.ให้กวดขันเพิ่มเติมและให้นักท่องเที่ยวเว้นระยะห่าง

5.อินเดียขายยารักษาโรคโควิด 19 ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook, xinhuaathai

-บ.เกล็นมาร์ค ฟาร์มาซูติคัล เป็นบริษัทอินเดียแห่งแรกที่จำหน่ายยาฟาวิพิราเวียร์ในตลาดภายในประเทศ เพื่อรักษาโรคโควิด19 อาการไม่รุนแรง จนถึงปานกลาง โดยหน่วยงานกำกับควบคุมยาของประเทศได้อนุมัติให้บริษัทผลิตยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งจะถูกจัดจำหน่ายตามใบสั่งยาของแพทย์ภายใต้ชื่อฟาบิฟลู (Fabiflu) ในราคาเม็ดละประมาณ 44 บาท

6.พม่าพบผู้ติดเชื้อเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, มติชน, mcot)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีสธ.เมียนมา พบแรงงานชาวเมียนมาผิดปกติหมายในไทย 23 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังเดินทางกลับจากไทย ว่า อยู่ระหว่างสอบสวนโรค ในฝั่งของไทยได้รับรายงานจากทีมสอบสวนโรคว่า เมื่อ 20 มิ.ย. ได้ลงพื้นที่ด่านกักกันระหว่าง

ประเด็นข่าว

พรมแดนที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อสอบสวนโรคผู้ที่อยู่ในด่านฯ แล้ว เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานผิดกฎหมาย และถูกเจ้าหน้าที่ของไทยส่งตัวกลับไปยังเมียนมาตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 2563 แต่ขณะที่ส่งตัวกลับไม่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคจึงไม่ได้มีการตรวจหาเชื้อ เมื่อกลับไปถึงเมียนมาแล้วระยะหนึ่งจึงมีการตรวจและพบเชื้อในภายหลัง ยืนยันว่าการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อของไทยดำเนินการอย่างเข้มข้น ที่ผ่านมาตรวจไปแล้วแต่ไม่พบผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ตรงข้ามบ้านวังตะเคียนใต้ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เจ้าหน้าที่ยังคงตรวจคัดกรองแรงงานชาวพม่าทยอยเดินทางกลับประเทศกว่า 300 คนอย่างเข้มงวด ตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา มีแรงงานชาวพม่าเดินทางกลับประเทศผ่านด่าน อ.แม่สอด กว่า 24,000 คน ขณะเดียวกัน มีแรงงานชาวพม่านับแสนคนรอเดินทางกลับเข้าประเทศไทยเพื่อทำงาน แต่ยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ เพราะเจ้าหน้าที่ชายแดนหลายฝ่ายร่วมประชุมแล้วยังไม่อนุญาตเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศเมียนมายังไม่เบาบางลง

7.เตรียมจัดงานมอเตอร์โชว์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

-ผู้จัดงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 15-26 ก.ค. 2563 ที่ชาลเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ได้รับความตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ตามโครงการความร่วมมือของก.การท่องเที่ยวฯ โดย ททท. และสธ. โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลังจากผู้จัดงานฯ กำหนดมาตรการทั้งด้านบริการ และด้านสุขอนามัยตามมาตรการของสธ.และศบค. เพื่อให้สอดคล้องกับ New Normal ในการเที่ยวชมงานอย่างปลอดภัย

8.หมาแมวอาจแพร่เชื้อโควิด -19

สื่อที่นำเสนอ : สยามกีฬา

-ทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เรียกร้องให้มีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่สัตว์เลี้ยง เช่น แมวหรือสุนัข จะติดเชื้อโควิด 19 เพราะอาจจะแพร่เชื้อมาสู่มนุษย์ได้ ล่าสุดมีรายงานว่า พบสุนัขของเจ้าของฟาร์มตัวมิงค์ในเดนมาร์ก ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งๆ ที่เดนมาร์กสั่งให้ฆ่าตัวมิงค์ 10,000 ตัวแล้ว เพราะพบผู้จัดการฟาร์มติดเชื้อจนอาจแพร่สู่ตัวมิงค์ แต่สุนัขในฟาร์มติดเชื้อแทน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, มติชน)

-จีน พบผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งเพิ่ม 26 ราย รพ.นานาชาติมหาวิทยาลัยปักกิ่งสั่งปิดพื้นที่ทั้งหมด หลังพยาบาลแผนกฉุกเฉินคนหนึ่งป่วยด้วยโรคโควิด 19 ยอดผู้ติดเชื้อในกรุงปักกิ่งเพิ่มเป็น 227 รายแล้ว รัฐบาลจีนสั่งระงับไก่นำเข้าแซ่แข็งจากบ.โทสันฟู้ดในสหรัฐฯ ชั่วคราว หลังเกิดการแพร่ระบาดที่โรงงานแห่งนี้ในสหรัฐฯ และกรุงปักกิ่งสั่งให้โรงงานผลิตน้ำอัดลมเป๊ปซี่งดผลิต

-เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48 ราย ผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 12,400 ราย ผู้เสียชีวิต 280 ราย ในกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่มี 24 ราย ติดเชื้อในกรุงโซล ผู้เชี่ยวชาญเตือนรัฐบาลเกาหลีใต้บังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมให้เข้มงวดมากขึ้น แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐกลัวว่าอาจส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ

- อินเดีย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,413 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 306 ราย รวมผู้เสียชีวิต 13,285 คน ติดเชื้อรวม 412,210 ราย

-บราซิล บุคลากรทางการแพทย์ในนครริโอ เดอ จาเนโร ชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้จ่ายเงินเดือนเพิ่มเนื่องจากต้องทำงานหนัก

-อังกฤษ นายกรัฐมนตรี บอริส จอห์นสัน จะประกาศในวันอังคารที่ 23 มิ.ย.ให้ออฟฟิศ โรงเรียน สถานบันเทิง ผับ บาร์ ใช้กฎการเว้นระยะห่างสังคมใหม่เพิ่มอีก 1 เมตร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 4 ก.ค. พร้อมเตรียมทบทวนการกักตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ 14 วันในวันที่ 29 มิ.ย.นี้

-เยอรมนี เผยผลการตรวจคนงานโรงฆ่าสัตว์ ในเมืองเรดาวิเดนบวร์ค ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ พบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึง 1,029 ราย แต่ยังไม่พบสัญญาณที่บ่งชี้ว่ามีการแพร่เชื้อจากโรงงานฆ่าสัตว์ไปยังชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง

-สหรัฐฯ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหาเสียงต่อหน้าฝูงชนครั้งแรกนับแต่ไวรัสโควิด-19 ระบาด

-สถานการณ์ทั่วโลก แพร่ระบาดใน 213 ประเทศ ผู้ติดเชื้อ 9,035,375 ราย ผู้เสียชีวิต 469,581 ราย หายป่วย 4,796,077 ราย โดย 3 ประเทศแรก ได้แก่ สหรัฐฯ ผู้ป่วยสะสม 2,355,664 ราย เสียชีวิต 122,243 ราย บราซิล ผู้ป่วย 1,086,990 ราย เสียชีวิต 50,659 ราย และรัสเซีย ผู้ป่วย 584,680 ราย เสียชีวิต 8,111 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-นายกฯ ประกาศว่ามีชัยชนะเหนือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นกรณีศึกษาของประเทศที่มีการบริหารจัดการดีตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงชุมชน แม้ฝ่ายค้านอาจติติงบางมาตรการแต่ต้องยอมรับว่าระบบสาธารณสุขของไทยและความเก่งของทีมแพทย์ไม่แพ้ประเทศใดในโลก การประกาศเลิกมาตรการต่างๆ ทำให้คนไทยสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ แต่อาจต้องปรับวิถีใหม่หรือ New Normal ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องลุ้นคือการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนักธุรกิจและแสดงถึงความไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดได้จริง และที่ต้องเร่งทำคือ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สื่อที่นำเสนอ : ดอกเบียร์ธุรกิจ

-กล่าวว่า กรม.อนุมัติแจกเงินเที่ยวเมืองไทย 3 แพคเกจ คือ “เที่ยวปันสุข-เราไปเที่ยวกัน-กำลังใจ” เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือน ก.ค.-ต.ค. 2563 ใช้งบประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท ทำให้เกิดการใช้จ่ายใช้สอยและการจ้างงานเป็นลำดับ แต่ในทางปฏิบัติจะสัมฤทธิ์ผลแค่

ประเด็นข่าว

ไหนดคงต้องคอยดูกันต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-กล่าวว่า นายประพันธ์ วิไลเลิศ กรรมการ ผจก. บ.ไทยเดินทอล อินเทอร์เน็ตซันแนล จก. เปิดเผยถึงการผลิตเครื่องมือเพื่อช่วยทันตแพทย์ลดความเสี่ยงในการทำงานจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ประกอบด้วย 1.เครื่องดูดละอองน้ำจากปากคนไข้ ระบายอากาศออกสู่นอกอาคาร โดยดูดละอองฝอย (Aerosol) จากการกรอฟันที่มีละอองน้ำจำนวนมากฟุ้งกระจายออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 2.ระบบ motor suction มีแรงดูดสูงได้ถึง -640 mmHg สามารถดูดละอองน้ำได้ มีต้นทุนจะต่ำกว่าของต่างประเทศประมาณ 30-50%

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ คอลัมน์ รายงานพิเศษ

-กล่าวถึง ความพร้อมของจังหวัดกาฬสินธุ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ก่อนเปิดภาคเรียน ทั่วหน้าภาคอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การรักษา ระยะห่าง การจัดโต๊ะเก้าอี้ภายในห้องเรียน การอยู่ร่วมในสถานศึกษาและชุมชน เน้นการปฏิบัติตนหรือใช้วิถีชีวิตแบบ New Normal

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-กล่าวว่า สปสช.สนับสนุนผู้ป่วยสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน ลดความแออัดของรพ. โดยรพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี กำลังทำความเข้าใจกับเภสัชกร ร้านยา เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โมเดลที่ 3 ของโครงการรับยาใกล้บ้าน ด้าน รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา ได้เพิ่มการจัดส่งยาให้ผู้ป่วย 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทาง รพ.สต. โดยให้ออม.นำไปให้ผู้ป่วยที่บ้าน และทางร้านขายยาเครือข่ายในพื้นที่รพ. ภายใน 2-3 เดือน จะจัดบริการ ไดรฟ์ทรูซ์บัตรมารยาที่รพ. และยังได้จัดบริการรับยาในบีกซี ซึ่งกำลังจัดเตรียมสถานที่ เป็นชีวิตวิถีใหม่ของการรับบริการที่รพ.รัฐจากวิกฤตที่เกิดขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ หะหะพาที

-กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะปลอดภัยจากการติดเชื้อภายในประเทศจนมีความเสี่ยงต่ำ แต่ยังไม่สามารถประมาทไม่ได้เพราะสถานการณ์ทั่วโลกยังน่าเป็นห่วง หลายประเทศยังคงระบาดอย่างหนัก และบางประเทศมีการระบาดรอบ 2 ขอให้เราปลอดภัยอย่างระมัดระวัง

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า

-กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ให้แก่ศูนย์การค้าในเครือสยามพารากอน ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี และไอคอนสยาม ซึ่งมีความพร้อมในการเรียนรู้ และปรับตัวสู่การใช้ชีวิตวิถีใหม่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสุขอนามัยของพนักงานผู้ให้บริการ ความสะอาดปลอดภัยในทุกพื้นที่ของศูนย์การค้า และการคัดกรองดูแลลูกค้าผู้ให้บริการ

อย.เตือนยาหยอดตานานาโน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, thailandplus) ช่อง 3

-ญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนการตัดต่อคลิปของ ศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ลงในเว็บไซต์ <https://rine.xvsgwq.com/ollajxf> ตรวจสอบพบมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณน้ำยาหยอดตานานาโน ว่าสามารถฟื้นฟูสายตาให้เป็นปกติโดยไม่ต้องผ่าตัด โดยมีการตัดต่อภาพ นพ.ศักดิ์ชัย จากรายการข่าวก่อนแชร์ มาเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโฆษณาอวดเกินจริง และยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน อย.ได้ประสานก.ดิจิทัลฯ ระวังการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมายแล้ว

ข่าวปลอม ยาสีฟันรักษาสิว

สื่อที่นำเสนอ:เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยเรื่องการขายยาสีฟันแต้มเพื่อรักษาสิว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ยาสีฟันไม่สามารถรักษาสิวได้แม้จะมีส่วนผสมบางชนิดเป็นชนิดเดียวกับที่อยู่ในยารักษาสิว แต่มีความเข้มข้นไม่มากพอ นอกจากนี้ ยังอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น ผิวหนังแห้งขึ้น เกิดรอยแดง ระคายเคือง หรือไหม้ได้

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-สสอ.แม่สะเรียง เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก อ.แม่สะเรียง ล่าสุดผู้ป่วยสะสม 157 ราย กระจายในทุกตำบล พบสูงสุด 3 อันดับ ที่ ต.แม่เหาะ ต.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 10-34 ปี ได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อสม. ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย ออกสำรวจภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมแจกทรายอะเบท และเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก

โครงการ CPTPP

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก.รายวัน 360 องศา

-กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยืนยันว่า หากไทยเข้าร่วมความตกลง CPTPP จะไม่มีการบังคับหรือห้ามไทยไม่ให้ใช้ CL ยา หรือบังคับให้ไทยต้องขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยา หรือปล่อยให้มีการผูกขาดข้อมูลทดสอบยา ตามที่มีการสร้างกระแสให้เกิดความเข้าใจผิด โดยความตกลง CPTPP ยืนยันสิทธิของประเทศสมาชิกในการใช้ CL ตามข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่การค้า หรือแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนได้ในทุกกรณี เช่น หากเกิดโรคระบาด รัฐบาลสามารถผลิต ขาย หรือนำเข้ายาที่มีราคาถูกกว่าจากคนขายคนอื่นได้ แม้ว่ายานั้นจะมีสิทธิบัตรคุ้มครองอยู่ก็ตาม ส่วนการขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยาหรือผูกขาดข้อมูลทดสอบยา เป็นเรื่องที่สหรัฐฯ ผลักดันและเคยมีอยู่ในความตกลง TPP แต่เมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวออกจากความตกลงเมื่อปี 2560 ประเทศสมาชิกที่เหลือ 11 ประเทศ ตัดสินใจถอนทั้ง 2 เรื่องออก หากไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ก็ไม่ต้องขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยา หรือให้การผูกขาดข้อมูลทดสอบยาแต่อย่างใด และมีสิทธิที่จะคัดค้าน ไม่ยอมให้ทั้ง 2

ประเด็นข่าว

เรื่องนี้กลับเข้ามาอยู่ในความตกลง CPTPP ได้

โรคซิคุนกุญยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค

-นพ.ปริตตา วรหาร นพ.สสจ.เลย กล่าวว่า จ.เลย พบการแพร่ระบาดของโรคซิคุนกุญยามากสุดใน อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน และ อ.วังสะพุง จึงแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 14 อำเภอ ออกพ่นยาหมอกควันให้กับชาวบ้าน

MOU ผลิตสายอาชีพรองรับบริการสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค

-นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี MOU ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด กับ รพ.ร้อยเอ็ด เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตอบสนองภาคผลิตและการบริการด้านสาธารณสุขและเครื่องมือแพทย์ โดยส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปวส. ให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของสถานพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาตรฐานสาธารณสุข

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา

-ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า ททท.ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามมาตรฐาน SHA ปรับปรุงทั้งด้านบริการและสุขอนามัยตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรฐานเบื้องต้นของกรมควบคุมโรคสำหรับสถานประกอบการทุกประเภท ได้แก่ 1.สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2.การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 3.การให้ความรู้ด้านการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📷 healthmoph 📺 moph channel

